



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล วัฒนชาลี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	ไพศาล วัฒนชาลี	
๒	นายมานิต เขตรักษ์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	มานิต เขตรักษ์	
๓	นายปราปต์ จันทรพุทธ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี / เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	ปราปต์ จันทรพุทธ	
๔	นายมาโนช ปรีชะภู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๑	มาโนช ปรีชะภู	
๕	นางสาวสุกัญญา สฤชดิสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๓	สุกัญญา สฤชดิสุข	
๖	นางรัชณี ทองตัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๔	รัชณี ทองตัน	
๗	นายวิสุทธิ แสงจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕	วิสุทธิ แสงจันทร์	
๘	นายธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๖	ธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพร คงสวัสดิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	สมพร คงสวัสดิ์	
๒	นางณัชชา จันเมือง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	ณัชชา จันเมือง	
๓	นางสาวโสภา ชูดวง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี	โสภา ชูดวง	
๔	นายวินัย ขนาดผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	วินัย ขนาดผล	
๕	จำเริญจักรพันธ์ แทนทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก. หน.สำนักปลัด	จักรพันธ์ แทนทอง	
๖	นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก	นิติกรปฏิบัติการ	มาลินี เลี่ยมกระโทก	

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภา  
ทุกท่าน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เมื่อมาครบองค์  
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่ได้  
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม :

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา/อนุมัติ

**๓.๑ พิจารณาการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
(ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง)**

ขอเชิญ นายก อบต.ลำภี ชี้แจงครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ลำภี  
หัวหน้าส่วนฯ และข้าราชการทุกท่านนะครับ

๓.๑ พิจารณาการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
(ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) สำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายทัตชัย  
สูงยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีการพิจารณา  
การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง)  
ในวาระที่ ๓.๑ ด้วยนั้น ซึ่งเหตุที่ได้มีการเชิญนายทัตชัย สูงยิ่ง  
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นเพราะนายทัตชัย สูงยิ่ง ในฐานะเป็นผู้นำ  
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและทราบถึงเรื่อง การดำเนินการออกหนังสือ  
สำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) เป็นอย่างดี หากท่านใดมี  
ข้อสงสัยหรือซักถาม จะได้ให้นายทัตชัย สูงยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔  
สามารถชี้แจงได้

ต้นเรื่อง

ด้วย งานนิติการ ได้รับเรื่องจากสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน  
ตำบลลำภีให้ติดตามการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งฮ่อง) ซึ่งงานนิติการ ได้พิจารณาจากบรรดา  
เอกสารหลักฐานทั้งปวงเท่าที่มีอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  
ปรากฏดังต่อไปนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ลับ  
ด่วน ที่สุด ที่ พง ๗๔๕๐๑/๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  
สอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือ  
สำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง  
สาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา  
เพื่อสอบถามผลการดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงว่า  
ปัจจุบันผลการดำเนินการมีความคืบหน้าเป็นประการใด

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ  
ที่ พง ๗๔๕๐๑/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สอบถาม  
ความคืบหน้าผลการดำเนินการ เพื่อสอบถามความคืบหน้าของการ  
ดำเนินการรังวัด ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่สาธารณสมบัติ

/ของแผ่นดิน...

ของแผ่นดิน ประเภทราษฎรใช้ร่วมกัน (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลย มาพอสมควรแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจึงได้รับแจ้งผลความ คืบหน้าการดำเนินการในกรณีดังกล่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้ายเหมืองแต่อย่างไร้ประจักษ์กับจังหวัดพังงาได้เร่งรัดและกำชับ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นการเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจึงขอสอบถามผลการ ดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่ดังกล่าวต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้ายเหมือง ว่าปัจจุบันผลการ ดำเนินการมีความคืบหน้าเป็นประการใด พร้อมขอความอนุเคราะห์ ให้จัดส่งบรรดาเอกสารหลักฐานทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับที่ดิน สาธารณประโยชน์ดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลและหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

๑.๓ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้ายเหมือง มีหนังสือ ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๑/๓๗๒๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้ายเหมือง แจ้งให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำภี ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของฝ่าย รังวัดเพื่อรอนัดรังวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีประสานงาน ในวันและเวลาราชการเพื่อจะได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๑.๔ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้ายเหมือง มีหนังสือ ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๓/๓๘๑๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามที่กระทรวงมหาดไทย (โดย นายอำเภอย้ายเหมือง) ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ที่สงวนเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งฮ่องสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๖(๔) ตำบลลำภี อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามหนังสือ ที่ พง ๐๖๒๐/๖๔๗๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ แต่หลังจากประกาศแจกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง มี นายชัยสิน งานทวี คัดค้านการรังวัดตามหนังสือฉบับ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ สรุปความว่า แนวเขตที่ดินสงวนเลี้ยง สัตว์ทุ่งฮ่องสาธารณประโยชน์ฯ ได้รุกล้ำทับที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ จำนวน ๓๐ แปลง ซึ่งการรังวัดดังกล่าว ยังไม่ได้รังวัด แสดงแนวเขตคัดค้าน ตลอดจนการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวงนี้ รังวัดไว้แต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘ ซึ่งเกินกว่า ๑๐ ปี ยังคงมี แนวเขตมั่นคงถาวรหรือไม่ อย่างไร สามารถรังวัดตรวจสอบตามรายการ รังวัดเดิมได้หรือไม่ นั้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาย้าย เหมือง ได้กำหนดวันทำการรังวัดในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอย้ายเหมือง

จังหวัดพังงา ในการรังวัดครั้งนี้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี แต่งตั้งตัวแทนรับมอบอำนาจในการนำรังวัดชี้และรับรองเขตที่ดิน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จนเสร็จการ (พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรังวัดที่ดินไปยังอำเภอท้ายเหมืองทราบด้วยแล้ว)

๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๖๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้มอบอำนาจให้ นายประพันธ์ เข้าฉ่อง ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดำเนินการในการนำรังวัดการชี้และการรับรองแนวเขตที่ดิน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ

๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๕๘๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้มอบอำนาจให้ นายประพันธ์ เข้าฉ่อง ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เข้านำรังวัดชี้และรับรองแนวเขตที่ดินในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาแล้วนั้น แต่เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินที่จะทำการรังวัดได้เลื่อนการนี้รังวัดที่ดินในวันดังกล่าวและปัจจุบันผลการดำเนินการนี้ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง ขอเรียนว่าองค์การมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในเรื่องนี้ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง แจ้งกำหนดวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวอีกครั้ง โดยขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันทำการรังวัดที่ดิน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจักได้เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๑.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๔๒๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้มีหนังสือสอบถามผลการดำเนินการรังวัด เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งส่อง) แล้วนั้น บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลำภียังมีได้รับแจ้งผลความ



/คืบหน้าการ...

คืบหน้าการดำเนินการกรณีดังกล่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง แต่อย่างไร

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง

ขอเรียนว่าองค์กรมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในเรื่องนี้ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง แจ้งกำหนดวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวอีกครั้ง โดยขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันทำการรังวัดที่ดิน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจักได้เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๑.๘ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง มีหนังสือ ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๓/๔๐๗๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เนื่องจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีเขตติดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงหลายราย และต้องใช้ระยะเวลาทำการรังวัดที่ดินหลายวัน เพื่อประโยชน์ในการรังวัดที่ดิน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้โปรดนำรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านที่ติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ นำส่งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองเพื่อจะได้ออกหมายแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไปคอยระวังเขตที่ดินในวันทำการรังวัด และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เพื่อกำหนดวันนัดทำการรังวัดที่ดินต่อไป

๑.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๗๔๘ และที่ พง ๗๔๕๐๑/๗๔๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๒ ตามลำดับ โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๒ จัดส่งรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านที่ติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจักได้นำข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เพื่อจะได้ออกหมายแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไปคอยระวังเขตที่ดินในวันทำการรังวัด สำหรับวัน เวลาในการทำการรังวัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจะแจ้งให้ทราบต่อไป



๑.๑๐ อำเภอท้ายเหมือง มีหนังสือ ที่ พง ๐๖๑๘/ว ๑๓๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ หากพบว่ามที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดยังมีได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและที่ดินแปลงนั้นสามารถนำซีแนวเขตได้ ให้พิจารณายื่นแสดงความประสงค์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผ่านสำนักงานที่ดินพื้นที่ซึ่งที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต) แล้วรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอท้ายเหมืองทราบ

๑.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง แจ้งขอประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ให้นำรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านที่ติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรังวัด เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) ในกรณีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเรียนให้ทราบว่าได้ดำเนินการสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีไม่มีข้อมูลรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านที่ติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ อนึ่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการรังวัดย่อมมีข้อมูลและแผนที่ระวางอยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีจึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านที่ติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ เพื่อกำหนดวันนัดทำรังวัดที่ดินต่อไป

๑.๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๒๘๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอยื่นแสดงความประสงค์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผ่านสำนักงานที่ดินพื้นที่ซึ่งที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต) คือ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งฮ่อง) ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นั้น



### ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง มี หนังสือ ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๑/๔๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี พร้อมทั้งประกาศสำนักงานที่ดิน จังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองได้ตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดที่สำนักงานที่ดินจังหวัด พังงา สาขาท้ายเหมืองรับไว้ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าใช้จ่าย (เงินมัดจำรังวัด) ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือ พิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ ปรากฏว่ามีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี (เงินเหลือจ่ายจาก ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือเงินมัดจำรังวัดที่ยัง ไม่มีการถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัด) จำนวน ๑๘๒ ราย โดยให้ผู้วางเงินมัด จำรังวัดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนำบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงินมัดจำรังวัด (ถ้ามี) หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนไปติดต่อ ขอรับเงินมัดจำรังวัดคงเหลือคืน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ในวันและเวลาราชการ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศนี้เป็นต้นไป หากผู้วางเงินมัดจำรังวัดรายใดไม่ไปขอรับเงินคืน ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินมัดจำรังวัดคืน ทาง สำนักงานที่ดินจะดำเนินการนำเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นเงินรายได้ แผ่นดินต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้ตรวจสอบประกาศฯ แล้ว พบว่าตามรายชื่อผู้วางเงินมัดจำรังวัด ลำดับที่ ๑๘๒ อบต.ลำภี (นสล. บ้านทุ่งสอง) ซึ่งได้วางเงินมัดจำรังวัดไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๘๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ นายสมพร คงสวัสดิ์ นายกององค์การบริหารส่วน ตำบลลำภี จึงได้มอบอำนาจให้นางสาวมาลินี เสี่ยมกระโทก ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีในการติดต่อ ประสานเพื่อดำเนินขอรับเงินมัดจำรังวัด ลำดับที่ ๑๘๒ อบต.ลำภี (นสล.บ้านทุ่งสอง) ซึ่งได้วางเงินมัดจำรังวัดไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๘๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คืน ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕






๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี มีหนังสือ ที่ พง ๗๔๕๐๑/๑๗๕๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับเงินคืน ค่ามัดจำรังวัด คงเหลือค้างบัญชีเกิน ๕ ปี (อบต.ลำภี นสล.บ้านทุ่งฮ่อง) มีความประสงค์ขอรับเงินค่ามัดจำรังวัดคงเหลือค้างบัญชีเกิน ๕ ปี (นสล.บ้านทุ่งฮ่อง) คืน จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงรายงานข้อมูลการขอคืนเงินดังกล่าวมาขออนุญาตนายอำเภอท้ายเหมือง และหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการขอรังวัดที่ดิน จะได้มีหนังสือรายงานให้ท่านทราบอีกครั้ง

และในการนี้ นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีในการติดต่อประสานเพื่อดำเนินการขอรับเงินมัดจำรังวัดได้เข้าไปดำเนินการติดต่อกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๑.๒๐ น. นางสาวมาลินีฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง และเจ้าหน้าที่ได้ให้นางสาวมาลินีฯ ไปดำเนินการติดต่อด้วยวาจากับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง (ทราบชื่อนายภาณุวัฒน์) โดยเจ้าพนักงานที่ดินฯ ดังกล่าว ได้แจ้งว่า “ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ได้ทำการออกหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๑/๔๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี พร้อมประกาศแนบท้ายฯ ผิดพลาด เนื่องจากจะทำการประกาศฯ รายชื่อกรณีที่ดินดำเนินการรังวัดเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการรังวัด พร้อมทั้งแจ้งว่า กรณีที่จะขอรับเงินค่ามัดจำรังวัดคืนได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่จะทำการยกเลิกการดำเนินการขอรังวัดเท่านั้น”

๒.๓ ก่อนดำเนินการติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ข้าพเจ้า (นางสาวมาลินีฯ) ได้ให้ทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT- ๐๐๐๓๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ได้รับเงินจาก สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ซึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๑๗๓,๘๕๐.๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

  
/เพื่อขอรับ...

เพื่อขอรับเงินคืนค่ารังวัด ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งสงสาธารณะประโยชน์  
ไปก่อนแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขอรับเงินคืนค่ารังวัดได้ และในวัน  
เดียวกันนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการแจ้งกองคลังเพื่อยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  
ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ พง  
๗๔๕๐๑/๑๘๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาแจ้งกอง  
คลังดำเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒.๔ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง  
มีหนังสือ ที่ พง ๐๐๒๐.๐๒.๓/๑๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ซึ่งสำนักงานที่ดิน  
จังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรังวัดออก  
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท  
พลเมืองใช้ร่วมกัน (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์) แล้วเสร็จ จึงประสานมายัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้โปรดนำรายชื่อบุคคลและผู้เช่าของที่ดิน  
ข้างเคียงด้านที่ติดต่อกับที่ดินสาธารณประโยชน์ นำส่งสำนักงานที่ดิน  
จังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เพื่อจะได้ออกหมายแจ้งให้เจ้าของที่ดิน  
ข้างเคียงไปคอยระวังเขตที่ดินในวันทำการรังวัด และขอให้ท่าน  
มอบหมายเจ้าหน้าที่มาประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขา  
ท้ายเหมือง เพื่อกำหนดวันนัดทำการรังวัดที่ดิน หากมีข้อขัดข้อง  
ประการใดโปรดแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ทราบ  
เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำภี ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

**๓.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวม ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ  
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชาย ตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

**๓.๒ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
จนถึงปัจจุบัน**

ข้อ ๓ ที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง คือ

๓.๑ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์  
สาธารณะ หนองสาธารณะ บึงสาธารณะ เว้นแต่ที่สาธารณะโดยมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก  
ทางน้ำ ลำกระโดง ลำรางสาธารณะ ทางระบายน้ำ แม่น้ำลำคลอง ฯลฯ



**๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๕๓**

ข้อ ๗ เพื่อให้การรังวัดในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้เป็นไปโดยถูกต้อง ได้เนื้อที่และขอบเขตที่แท้จริง เมื่อเจ้าหน้าที่จะไปทำการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงใด ในท้องที่ใด นายอำเภอจะได้แจ้งให้สภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ให้สภาตำบลหรือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายผู้แทนไปช่วยควบคุมดูแลการรังวัดของเจ้าหน้าที่ หากเห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องด้วยประการใด ให้ประธานสภาตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้นายอำเภอทราบด้วย

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประธานสภาตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ระงับการรังวัดและการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากนายอำเภอ

**๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓**

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที

หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้

การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว

**๓.๕ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๘/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรังวัดทำแผนที่ และการระวางแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพ**

๓.๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๐๗๔๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

๓.๗ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๖/ว ๐๗๒๘๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔



### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ ๒ ประกอบกับระเบียบ/ข้อกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๓ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรนำเรื่องการดำเนินการออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ท่งสงวนเลี้ยงสัตว์ (ท่งสอง) เข้าสู่วาระการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไข ร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

สำหรับเรื่องนี้ครับ ผมได้ทำการติดต่อขอเอกสาร จากสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง นั้นสอดคล้องกัน โดยได้เรื่องมาก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จะได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณ ในการได้วางเงินมัดจำรังวัดไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๘๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น การจัดทำหนังสือสำหรับที่หลวง ซึ่งใช้ในที่ สาธารณประโยชน์ ซึ่งใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความว่า

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน ผ่านเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดอ่าง ถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ ทบวงการเมืองผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะประสงค์จะให้มีหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง สำหรับที่ดินแปลงใด ให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี

ในสำเนา มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับท่งสงวน เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชีรายชื่อสาธารณประโยชน์ขอออกหนังสือสำหรับ ที่หลวง ๑ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมาย ให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ โดยให้ยื่นความประสงค์ถึง อธิบดีกรมที่ดิน ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินในจังหวัดนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางอำเภอได้มีความ ประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจำนวน ๑ แปลง ตามบัญชีรายชื่อที่สาธารณประโยชน์ที่แนบมา พร้อมหนังสือนี้



/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ดังกล่าวให้ด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่นำชี้เขตที่สาธารณประโยชน์ที่ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและระวางชี้รับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ตลอดจนทำการในฐานะผู้ปกครองท้องที่ ขอมอบให้ นายแคล้ว วสันต์ ซึ่งเป็นกำนันตำบลลำภีในขณะนั้น เป็นผู้จัดการแทน ซึ่งเป็นหนังสือจาก นายเวียงศักดิ์ ถ้าชุมชาติ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอท้ายเหมือง ในขณะนั้น จึงนำเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ

ส่วนคำสั่งที่ให้นายประพันธ์ เข้าฉ่อง อติตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีในขณะนั้น ไปดำเนินการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผมขอสงวนสิทธิ ไม่ชี้แจงในส่วนของเรื่องนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ตามที่ นายก อบต.ลำภี ได้นำเสนอเรื่อง การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งสอง) ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ มีความเห็นว่าให้นายทัตชัย สูงยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้นำเสนอชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายก อบต.ลำภี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ลำภี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม นายนายทัตชัย สูงยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสมาชี้แจง เรื่อง การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งสอง) โดยเรื่องนี้ได้มีการออกข่าวและทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินดังกล่าว

โดยแต่เดิมนั้น ได้มีหน่วยงานของรัฐไปขึ้นทะเบียนแปลงที่ดินดังกล่าวเอาไว้กับกรมที่ดิน ให้ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ - ทุ่งสอง ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๕๔๐๐ ไร่ โดยหลักหมุดที่ได้จดทะเบียนไว้ ก็จะมี ควนยาง, คลองข้างนอน, ควนพระบวช และต้นโพธิ์ใหญ่ ซึ่งผมขออธิบายว่า ควนยางและควนพระบวชนั้น ติดพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ส่วนคลองข้างนอนติดพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และต้นโพธิ์ใหญ่ติดพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเอกสารที่ผมได้มา ผมไม่สามารถเผยแพร่ได้ครับ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามที่ท่านนายกฯ แจ้งว่าได้มีการฟ้องร้องเอกชนที่บุกรุกแปลงดินดังกล่าวขึ้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินไปจำนวน

๑,๐๐๐ กว่าไร่โดยประมาณในเขตพื้นที่ควนยาง, คลองช้างนอน , ควนพระบวช และต้นโพธิ์ใหญ่ ดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ซึ่งการออกโฉนดฯ ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน โดยได้มีการประกาศออกโฉนดที่ดิน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินไปจำนวน ๑,๐๐๐ กว่าไร่โดยประมาณอีก ในเขตพื้นที่ไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวมา แต่อาจจะคาบเกี่ยวพื้นที่ควนยาง, คลองช้างนอน , ควนพระบวช และต้นโพธิ์ใหญ่ ซึ่งพื้นที่ที่ได้มีการออกโฉนดที่ดินไปนั้น น่าจะอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินไปนั้น ไม่ได้เป็นการออกโฉนดฯ เฉพาะที่ดินแปลงใหญ่เท่านั้น เพราะติดทั้งพื้นที่ของหมู่ที่ ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๕ บางส่วน ถ้าหากว่าดำเนินการออกโฉนดทั้งหมดจำนวน ๕,๐๐๐ กว่าไร่ นั้น ก็อาจจะติดอุปสรรคกับแปลงที่ดินที่ได้ทำการออกโฉนดฯ แล้ว และจากการที่ผมได้ทำการปรึกษากับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองนั้น ทางสำนักงานที่ดินฯ อาจจะเริ่มดำเนินการจากพื้นที่จำนวนทั้งหมดจาก ๕,๔๐๐ ไร่ โดยประมาณ และการที่จะนำบุคคลมาชี้แนวเขต ก็จะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หมู่ที่ ๒, ๓, และบุคคลจากพื้นที่ในตำบลทุ่งมะพร้าว มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากครับ ต่อมาตามทีในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการออกโฉนดฯ ไปบางส่วนแล้วนั้น และในที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ก็มีสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองอาศัยอยู่หลายคน ผมเลยเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีพิจารณา และตามความเป็นจริงนั้น ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวไม่มีร่องรอยของการเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งท่านนายกฯ และท่านประธานฯ ก็คงจะทราบดีนะครับ หากจะให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีมีการจัดตั้งคณะกรรมการชี้แนวเขต ผมคิดว่าน่าจะมีความลำบาก แต่สำหรับผมไม่มีปัญหาครับ แต่อาจจะโดนประชาชนคัดค้านหรือไม่ครับ

ส่วนเรื่องคดีความล่าสุตนะครับ ที่ได้มีการเปิดเผยว่ามีการบุกรุกในที่ดินแปลงดังกล่าว และกล่าวหาว่าท่านนายกฯ และผมเมินเฉยกับเรื่องการบุกรุกนั้น ผมได้ทำการปรึกษาด้านกฎหมายจากอำเภอที่อื่นๆ แล้ว แต่ก็มีหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบถึงการบุกรุกที่ดินดังกล่าว โดยนายกฯ ผม และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ได้ถูกเรียกตัวไปสอบสวนและชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวก็ได้ชี้แจงถึงความเป็นจริง ทั้งเรื่องของการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเอกชนที่ทำการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว โดยการฟ้องร้องนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกสภาฯ อยู่ในขณะนั้น โดยผู้บริหารในขณะนั้น ได้มอบอำนาจให้ นายประพันธ์ เข้าฉ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

/ดำเนินการ...

ดำเนินการฟ้องคดีเอกชนที่ทำการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่า  
อัยการสั่งไม่ฟ้องเอกชนดังกล่าว ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ท่านใด  
มีข้อสงสัย หรือซักถาม สามารถซักถามได้ครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่วย สูงยิ่ง มากนะครับ ตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้ชี้แจง  
รายละเอียดถึงเรื่องดังกล่าวนี้ มีท่านใดจะซักถามบ้างครับ ขอเชิญ  
ท่านนายกครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

ครับ ผมขอเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยง  
สัตว์ ทุ่งสอง เนื้อที่ ๕.๔๐๐ ไร่โดยประมาณนั้น ซึ่งในสมัยที่ผมยังดำรง  
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ นะครับ พื้นที่ตั้งแต่หัวสะพานคลองข้างนอน  
มาจนถึงเรือนข้างนอน ทางฝั่งถนนซ้ายมือยาวตลอดมาจนถึงฝั่งลำภี  
หมู่ที่ ๔ นั้น หากจะดำเนินการรังวัดที่ดิน แผนที่โดยสังเขปของ อบต.  
ลำภี ก็ไม่มีนะครับ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการรังวัดในลักษณะใด  
ซึ่งที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวนี้ มีชาวบ้านครอบครองเป็นส่วนใหญ่  
ยกเว้นแต่หัว หนอง คลอง บึง ในส่วนของกรณีที่เอกชนบุกเบิกที่หัวไร่  
ปลายนาของเอกชนนั้น ในอดีตที่เคยมีการฟ้องร้องไปแล้ว ปรากฏว่า  
อัยการสั่งไม่ฟ้อง หากจะดำเนินการฟ้องร้องใหม่นั้น เอกสารหลักฐานก็  
ยังคงเหมือนเดิม ผมคิดว่าผลของการฟ้องร้องก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม  
ในพื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ ๖๐- ๗๐ ไร่ นั้น เป็นที่ของเอกชนที่ใน  
อดีตเคยทำเหมืองแร่มาก่อน และเปลี่ยนมาทำการเพาะปลูกมะม่วง  
หิมพานต์ หากมีการดำเนินการรังวัด ก็ต้องดำเนินการไต่สวนพยานของ  
เอกชนที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึงต้องกระทำต่อ  
ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในดังกล่าวด้วยเฉกเช่นเดียวกันกับเอกชนจึงจะ  
ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และปัจจุบันที่ผมทราบมาว่าพื้นที่  
บางส่วนในที่ดินแปลงนี้ ผู้นำชุมชนได้มีการดำเนินการออกโฉนดที่ดินไป  
บ้างแล้ว ประมาณก็แปลงได้ครับผู้ใหญ่ที่ช่วย

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ แปลงได้ครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

ผมคิดว่า การที่เราจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินนะครับ ควรที่จะมีการ  
พูดคุยปรึกษาผู้นำชุมชนก่อนครับ เพราะเท่าที่ผมทราบมาว่ามีการ  
ดำเนินการออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ครับขอบคุณท่านนายกมากครับ ท่านปลัดครับ ท่านมีข้อเสนอแนะใน  
ข้อกฎหมายหรือไม่ครับ



นายปรាប់ต์ จันทรพัฑู  
ปลัด อบต.ลำภี

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ลำภี  
หัวหน้าส่วนฯ และข้าราชการทุกท่านนะครับ สำหรับผมแล้วนั้น  
ผมคิดว่า ในเมื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา  
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ  
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการ  
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ให้เป็น  
อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
นั้น เพราะถ้าหากว่าเพิกเฉยในเรื่องดังกล่าว ก็เท่ากับว่าละเว้นการ  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้  
สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการ  
ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๘ ในกรณีที่น่าปรากฏว่า การรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญ  
สำหรับที่หลวงแปลงใดได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏ  
ว่ามีผู้บุกรุก ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามผลการรังวัด  
ดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอำเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ที่ดิน  
สาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่เท่าใด  
โดยขอความเห็นต่อสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวัน ให้ดำเนินการ  
ต่อไป

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งใด  
สมควรจะคงสภาพเพื่อทำการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้เป็น  
หลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนำมาจัดสรรให้ราษฎรทำกิน  
หรือจัดประโยชน์อย่างอื่น หรือกรณีที่มีผู้บุกรุกสมควรจะดำเนินการ  
ขับไล่หรือไม่ เมื่อนายอำเภอร้องขอ ให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนัดประชุมพิจารณาให้ความเห็น โดยให้ประชาชน  
ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกับสภาตำบลหรือสภาท้องถิ่นด้วย เสร็จแล้วส่งผล  
การประชุมให้นายอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไป

ซึ่งถ้าหากว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการบุกรุกนั้น ก็เห็นควร  
ให้ดำเนินการเมื่อนายอำเภอร้องขอ ให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนัดประชุม โดยอาจจะเป็นการประชุมประชาคม พิจารณา  
ให้ความเห็น โดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกับสภาตำบลหรือสภา  
ท้องถิ่นด้วย เสร็จแล้วส่งผลการประชุมให้นายอำเภอเพื่อดำเนินการ  
ต่อไป





ผมว่ายังมีทางที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับ หากเพิกเฉย ไม่ดำเนินการ หรือคิดว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วอาจเจอปัญหาเลยตัดสินใจไม่ดำเนินการต่อ อาจถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณท่านปลัดมากนะครับ ตามที่ปลัดฯ ได้มีการเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือนำเสนอบ้างครับ ขอเชิญครับ

นายมานิช ปรีชะภา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ผม นายมานิช ปรีชะภา ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ครับ ผมมีความเห็นตามแนวทางของปลัดฯ นะครับ เพราะที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งสอง ดังกล่าว หากได้มีการรังวัดจะเป็นประโยชน์ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ กว่าไร่ แต่ปัจจุบันคงมีเนื้อที่ไม่ถึงนะครับ ทาง อบต.ลำภี ได้มีการอนุมัติงบประมาณที่เป็นค่ามัดจำรังวัดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการรังวัดที่ดินแปลงนี้ครับ ผมว่าต้องปัญหาหรืออุปสรรคอะไรสักอย่างครับ อาจจะได้เงินรังวัดลำบากหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับ แต่ผมมีความเห็นว่าหากในที่ประชุมสภาครั้งนี้ มีความเห็นให้ดำเนินการต่อไป ผมขอเสนอว่าควรให้มีหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควบคุมตรวจสอบไปด้วยครับ และฝากถึงท่านผู้ใหญ่ทัตชัยฯ นะครับ เรื่องนี้ปัญหาอุปสรรคติดอยู่ที่ผู้ชี้แนวเขตในพื้นที่ของผู้ใหญ่ฯ นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณท่านมานิช มากนะครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือนำเสนอบ้างครับ เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ขอเชิญครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

สำหรับการมอบหมายให้ท้องที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินแปลงดังกล่าวนั้น ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามบัญชีรายชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวนี้ ทางอำเภอได้มอบหมายให้นายแคล้ว วสันต์ กำนันตำบลลำภี ในขณะนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ การดำเนินการในเรื่องนี้ ก็ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่ง อบต.ลำภี ได้อนุมัติงบประมาณค่ารังวัดที่ดินไปตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองไม่ได้มีการออกมารังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด หรือมีข้อขัดข้องอะไร ผมจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณท่านนายกฯ มากนะครับ ขอเชิญท่านผู้ใหญ่ทัตชัย ฯ ครับ

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

นายปราปต์ จันทร์พุทธ  
ปลัด อบต.ลำภี

ผมอยากสอบถามถึงแนวทางของท่านปลัดฯ ครับ ว่าให้เป็นไปใน  
แนวทางใด ไม่ใช่เป็นการรังวัดใช้หรือไม่ครับ เป็นการออกประชาคม  
ก่อน หรือเป็นการประชาคมควบคู่กับการชี้แนวเขตไปด้วย หรือหา  
ประชาชนมาร่วมทำประชาคมครับ จะใช้แนวทางใดครับ

เป็น ๒ กรณีครับ คือ

๑. กรณีทำการรังวัดแล้ว จากเนื้อที่ ๕,๔๐๐ ไร่โดยประมาณ  
แต่ปรากฏว่าเมื่อทำการรังวัดแล้วเนื้อที่น้อยกว่าเดิม แต่ไม่ปรากฏว่า  
มีผู้บุกรุกที่ดินแปลงนั้นก็ให้เป็นไปตามความแห่งตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญ  
สำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ คือ ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่  
หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอำเภอสอบสวน  
ข้อเท็จจริงว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด  
มีจำนวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาตำบลหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวัน ให้  
ดำเนินการต่อไป

๒. หากปรากฏว่ามีผู้บุกรุกที่ดังกล่าวเต็มพื้นที่ ไม่สามารถคง  
สภาพเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ไว้ได้แล้วนั้น หรือไม่  
สามารถให้พลเมืองใช้ร่วมกันได้แล้วนั้น ก็ต้องดำเนินการถอนสภาพ  
โดยเป็นไปตามความแห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
มอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือใน  
การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งใดสมควรจะคง  
สภาพเพื่อทำการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน หรือ  
สมควรจะถอนสภาพเพื่อนำมาจัดสรรให้ราษฎรทำกิน หรือจัดประโยชน์  
อย่างอื่น หรือกรณีที่มีผู้บุกรุกสมควรจะดำเนินการขับไล่หรือไม่ เมื่อ  
นายอำเภอร้องขอ ให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัด  
ประชุมพิจารณาให้ความเห็น โดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา  
หน่วยงานของรัฐหรือองค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกับ  
สภาตำบลหรือสภาท้องถิ่นด้วย เสร็จแล้วส่งผลการประชุมให้นายอำเภอ  
เพื่อดำเนินการต่อไป

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณท่านปลัดฯ มากนะครับ ครับ ขอเชิญท่านธีระวุฒิฯ ส.อบต. ม.๖  
ครับ



นายธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์  
ส.อบต. ม.๖

ขออนุญาตสอบถามผู้ใหญ่ที่ตชัยฯ นะครับ ว่าในปัจจุบันนี้เนื้อที่ของที่ดินแปลงนั้น ผู้ที่ใช้ประโยชน์จริงที่ถือครองที่ดินแปลงนี้ระหว่างชาวบ้านกับเอกชน ใครถือครองมากกว่ากันครับ

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ผมคิดว่าชาวบ้านถือครองมากกว่าครับ และอีกอย่างครับ ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนั้น ได้ปรากฏอาณาเขตที่ไม่ชัดเจน เพราะได้มีการกำหนดอาณาเขตไว้ว่า มีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่หมู่ที่ ๔ จนถึง หมู่ที่ ๖ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตอนนั้นมี ม.๖ แล้วหรือไม่ครับ และอีกอย่างผมเคยทำการปรึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองแล้วครับ ว่าหากต้องการทำการรังวัดที่ดินแปลงนี้ ต้องให้ครบจำนวน ๕,๔๐๐ ไร่โดยประมาณก่อนครับ

นายธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์  
ส.อบต. ม.๖

ผมคิดว่าการที่ออกโฉนดที่ดินที่สาธารณประโยชน์นั้น ท่านใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการออกโฉนดที่ดินนั้นๆ ก็ต้องคิดดูนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ครับ ที่ดินแปลงดังกล่าวชาวบ้านถือครองมากกว่าเอกชนครับ ซึ่งผมเคยได้ทำการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอ และสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง โดยผู้ว่าฯ ได้มีการกำชับให้ทางสำนักงานที่ดินฯ รังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ทางสำนักงานที่ดินฯ ก็ชี้แจงว่าตามระเบียบของสำนักงานที่ดินฯ ต้องมีเนื้อที่ของที่ดินครบตามจำนวนก่อนถึงจะสามารถดำเนินการรังวัดได้ ผมจึงอยากแนะนำให้ทางสมาชิกสภาฯ ลองปรึกษากับทางสำนักงานที่ดินฯ ดูก่อนว่าสามารถที่จะดำเนินการตามแนวทางของปลัดฯ ได้หรือไม่ พร้อมทั้งต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ฯ มากนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามผู้ใหญ่ที่ตชัยฯ ได้นะครับ เพราะเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่ตชัยฯ อาจจะมีภารกิจต่ออีกครับ ครับ ขอเชิญ นายกฯ ครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

โดยที่สาธารณประโยชน์ในตำบลลำภินะครับ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ มีความปลายห่าง, ความบางปริกหมู่ที่ ๓ และ ๕ มีความบางเหวียง, ความพรูดานหมู่ที่ ๔ และ ๖ คลองข้างนอน, เขาพระบวชซึ่งมีทุกหมู่่นะครับ หากจะดำเนินการถอนสภาพ ผมมีความเห็นว่าควรดำเนินการทั้งตำบล

นายมาโนช ปรีชะภา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ผมคิดว่าตอนนี้เห็นควรดำเนินการในส่วนของที่ดินสาธารณประโยชน์  
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งสงก่อนดีกว่าครับ ขอบคุณครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

สมาชิกท่านใด ต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายธีระวุฒิ ไทยอดุส่าห์  
ส.อบต. ม.๖

ผมมีความเห็นว่า ให้มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้า  
ร่วมประชุมกันทั้งหมดครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ครับ ขอบคุณ ส.อบต. ม. ๖ ครับ ขอเชิญ ส.อบต. ม. ๑ ครับ

นายมาโนช ปรีชะภา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ผมคิดว่าสมาชิกสภา มุ่งเน้นไปที่เงินค่ารังวัดดีกว่านะครับ ส่วนเรื่อง  
ของแนวเขตที่ดินแปลงดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการครับ

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ผมขอปรึกษาครับว่า หากชาวบ้านหรือผู้ที่อยู่ในแนวเขตที่จะทำการ  
รังวัดไม่ให้ความร่วมมือจะทำอย่างไรครับ ซึ่งหากจะทำการรังวัด  
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการชี้แนวเขตด้วยครับ และผมมีความเห็นว่า  
จะให้สมาชิกสภา เป็นกรรมการด้วยครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ผมในนามประธานสภา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทัตชัย สูงยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ มากครับ ที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมประชุมสภา ในครั้งนี้ ขอบคุณ  
ครับ

นายทัตชัย สูงยิ่ง  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ผมต้องขอบคุณที่ประชุมสภาในครั้งนี้นะครับ ที่ให้เกียรติเชิญผม  
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแจ้งรายละเอียดในครั้งนี้นี้ ขอบคุณครับ

- พักร่วม ๑๐ นาที -  
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.



/เมื่อที่ประชุม...

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว มาต่อที่ตามวาระที่ ๓.๑ พิจารณาการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) ต่อไป โดยไม่ขอรับเงินมัดจำรังวัดคืนหรือยกเลิกการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม :

มีมติพิจารณาเห็นชอบให้การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งฮ่อง) ดำเนินการต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

**๓.๒ พิจารณาขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์**

ขอเชิญเจ้าเอกจักรพันธ์ แทนทอง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการชี้แจงครับ

เจ้าเอกจักรพันธ์ แทนทอง  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๓.๒ พิจารณาขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สำนักปลัดที่ พง ๗๔๕๐๑/๔๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์

#### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิเป็นประจำทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน

#### ข้อเท็จจริง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของผู้สูงอายุ รายนายจินดา ศรีอินทร์ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๔ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง จึงเป็นการได้รับสวัสดิการซ้ำซ้อนจากภาครัฐ ทำให้คุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าวฯ ล้นสุดลง ดังนั้น ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่แรก จึงเป็นการกล่าวอ้างเท็จ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือว่าเป็นลาภที่มีควรได้ตามประมวล

/กฎหมายแพ่ง...

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๐๖ ต้องนำเงินที่ได้รับไปจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๙๙ เดือนๆละ ๖๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๕๙,๔๐๐.- บาท(-ห้าหมื่นเก้าพันสี่บาทถ้วน-) คืนให้กับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยแยก เป็น ๒ ประเภท คือ

- นำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน ๒๑,๖๐๐.- บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)

- ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๗,๘๐๐.- บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินคืน สำนักงบประมาณได้ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ ดำเนินเรียกคืนเงินและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑,๖๐๐.-บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓. ตามแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนการสวัสดิการ อื่น เมื่อเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็น เงินสะสม ในการขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

### ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๔(๒) และ ข้อ ๖(๔)

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๓๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. หนังสืออำเภอท้ายเหมือง ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๑๓/ว ๗๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔. หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

๕. หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

/ข้อพิจารณา...

## ข้อพิจารณา

เห็นควรนำเข้าสู่วาระการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่น พิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้กับนายจินดา ศรีอินทร์ เป็นเงินจำนวน ๓๗,๘๐๐.-บาท(-สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผมขอชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง การขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์ เพื่อให้ที่ประชุมสภา อบต.ลำภี พิจารณาเห็นชอบคืนเงินให้กับ นายจินดา ศรีอินทร์ ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๕๒

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น ประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่อายุ ๕๙ ปี และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยทาง อบต.ลำภีได้ทำการประกาศและรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ ดังกล่าว



/ซึ่งตามความ...

ซึ่งตามความในข้อ ๖(๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ว่า ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของ รัฐ รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง อื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

๑) นายจินดา ศรีอินทร์ ได้มาขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่านายจินดา ศรีอินทร์ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้วเป็นเวลา ๑๓ ปี ซึ่งเมื่อ อบต.ลำภี ดำเนินการรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ทำการอุดหนุนเงินงบประมาณมาให้ โดยบางปีอาจจะใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือบางปีใช้เงินอุดหนุน ทั่วไป ซึ่งนายจินดา ศรีอินทร์ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดมา

๒) ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้ อบต. เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิฯ เท่านั้น โดยให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงิน ปรากฏว่า ทางกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบพบว่านายจินดา ศรีอินทร์ เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง จึงเป็นการได้รับ สวัสดิการซ้ำซ้อนจากหน่วยงานของรัฐ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการรับ เบี้ยผู้สูงอายุ โดยถือว่าเป็นลามิควรรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา ๔๐๖ ซึ่งนายจินดา ศรีอินทร์ จึงต้องนำเงินที่ได้รับไป จาก อบต.ลำภี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘๘ เดือนๆ ละ ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คืนให้กับกองคลัง อบต. ลำภี เพื่อนำส่งคืนคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป โดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ

- นำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท
- ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

๓๗,๘๐๐ บาท





๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินคืน สำนักงบประมาณได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท

๔) ตามแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น เมื่อเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ในการขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

๕) หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ตามวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม :

มีมติพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนให้กับนายจินดา ศรีอินทร์ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

๓.๓ พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ เรื่อง การมอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งการจัดหาระบบเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ระหว่าง อบจ.พังงา เทศบาล และ อบต. ในเขตจังหวัดพังงา (ยกเว้น อ.เกาะยาว)

ขอเชิญ นายก อบต.ลำภี ชี้แจงครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

๓.๓ พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ เรื่อง การมอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งการจัดหาระบบเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ระหว่าง อบจ.พังงา เทศบาล และ อบต. ในเขตจังหวัดพังงา (ยกเว้น อ.เกาะยาว)

ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๐๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การมอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและ ออกแบบ รวมทั้งการจัดการระบบเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพังงา (ยกเว้นอำเภอเกาะยาว)

ตามที่จังหวัดพังงาแจ้งให้นายกองการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกเว้น อำเภอเกาะยาว) แสดงความประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเทศบาลเมืองพังงา เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งจัดหาระบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพังงาแบบรวมศูนย์ (ยกเว้น อำเภอเกาะยาว) เพื่อให้จังหวัดพังงาได้เตรียมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพังงาจึงขอส่งร่างบันทึกข้อตกลงฯ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วม พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ และนำเข้าสู่สภาในแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบสภา

**นายไพศาล วัฒนชาติ**  
**ประธานสภา อบต.**

ครับ ขอขอบคุณท่านนายก มากนะครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถาม อภิปรายหรือประสงค์จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ร่างบันทึกข้อตกลงฯ เรื่อง การมอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งการจัดหาระบบเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ระหว่าง อบจ.พังงา เทศบาล และ อบต. ในเขตจังหวัดพังงา (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ครับ

มติที่ประชุม :

มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ เรื่อง การมอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งการจัดการระบบเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ระหว่าง อบจ.พังงา เทศบาล และ อบต. ในเขตจังหวัดพังงา (ยกเว้น อ.เกาะยาว) ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)



นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

๓.๔ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำภี จำนวน ๑ คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ  
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลลำภี

ขอเชิญ นายก อบต.ลำภี ชี้แจงครับ

๓.๔ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำภี จำนวน ๑ คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ  
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลลำภี

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สำนักปลัด  
ที่ พง ๗๔๕๐๑/๕๑๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การพิจารณา  
มอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๑ คน  
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลลำภี


#### ต้นเรื่อง

ด้วยอำเภอท้ายเหมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดพังงาว่า  
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทราบว่าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช  
พยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพ  
มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม  
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  
เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุการคลอดก่อน  
กำหนดและเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้  
ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางการทำงานโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงาน  
ร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลด  
อัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

#### ข้อเท็จจริง

อำเภอท้ายเหมืองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้าง  
เสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง  
เป็นรูปธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนิน  
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง  
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้บริหาร  
ท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก ๗ ภาควิชาเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ  
ภาควิชาการ ภาควิชาศาสนา ภาควิชาประชาชน ภาควิชาเอกชน ภาควิชาประชาสังคม

  
/และภาคสื่อ...

และภาคีสื่อมวลชนร่วมเป็นกรรมการ ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมี ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ

๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมทุกเดือน

๓. ให้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๔. ให้จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของท้องที่ และท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม แลกเปลี่ยนความรู้และแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๕. สํารวจและจัดทำทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ข้อมูลการคลอดก่อน ๓๗ สัปดาห์ และนำหน้าแรกเกิดข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ และจำนวนครั้งที่ให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในการพาไปพบแพทย์หรือพยาบาล ตามแบบข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ส่งให้อำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยให้เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการ ครั้งแรกภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน

๖. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ในการพาไปพบแพทย์เป็นประจำหรือที่มีนัดพบแพทย์ หรือพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์



๗. บูรณาการภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ ได้แก่ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำทางศาสนา และผู้บริหาร สถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้และการรับรู้ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่กำลังวางแผนจะมีบุตร เข้ารับบริการตรวจสุขภาพและโรคหรือความเสี่ยงอื่น ความสมบูรณ์ของ ร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ภายใน ๑๒ สัปดาห์ให้ ดำเนินการฝากครรภ์ในสถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับการดูแลจากกุมาร แพทย์ โดยสร้างการรับรู้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลัง คลอด ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก พร้อมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ คลอดก่อนกำหนด นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดบรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทางที่อำเภอท้ายเหมืองแจ้ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ อำนวยการ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนดตำบลลำภี

#### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๑ คน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลลำภี ในวาระการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดไปแล้วนั้น ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดตำบลลำภีต่อไป ขอเชิญครับ

นางรัชณี ทองตัน  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ดิฉัน นางรัชณี ทองตัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นางสาวสุกัญญา สฤทธิสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดตำบลลำภี

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านด้วยครับ

ผู้รับรอง

จำนวน ๒ เสียง (นายมานิช ปรีชะฎา, นายวิสุทธิ แสงจันทร์)

มติที่ประชุม :

มีมติพิจารณาเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสุกัญญา สฤทธิสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๓ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดตำบลลำภี โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ คน คือ นายมานิช ปรีชะฎา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๑ และ นายวิสุทธิ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญนายวินัย ขนาดผล ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายวินัย ขนาดผล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ลำภี หัวหน้าส่วนฯ และข้าราชการทุกท่านนะครับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้รับการประสานงานจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปากพนัง) แจ้งให้ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีมีการเสนอขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ไต่บ้าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้ส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว และทางสำนักงานชลประทานฯ ได้มีการลงสำรวจพื้นที่แล้วนั้น มีจำนวน ๒ แห่ง คือ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ได้มีการเสนอขอสร้างฝายน้ำล้นใหม่ บริเวณสวนปาล์มยกเท้า เพราะมีทำเลที่ดี สองข้างเป็นขอบตลิ่งสูง แต่เมื่อได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วนั้น พื้นที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ ในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ

ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เสนอว่า ให้สร้างฝายในบริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ ๖ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในความคิดเห็นของผม นั้น ในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นที่ตั้งประปาของหมู่บ้านได้ครับ โดยสร้างเป็นถังประปาคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถส่งน้ำได้มาจนถึงหมู่ที่ ๕ มาจนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีด้วยครับ โดยความเป็นจริงแล้วผมมีความต้องการจะของบประมาณให้กับพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บริเวณฝายหมู่ที่ ๑ แต่ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครับ


และในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ นั้น มีพื้นที่ที่เป็นทำนบกิน ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประมาณซึ่งเกินกว่า ๒๐ ปีแล้ว พบว่าทำนบกินดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากดำเนินการรื้อถอนเพื่อดำเนินการใหม่ก็มีความยากลำบาก และต้องใช้งบประมาณสูง แต่เมื่อประชาชนในพื้นที่ของ หมู่ที่ ๗ มีความต้องการเพราะได้รับความเดือดร้อน ผมก็มีความคิดเห็นว่าโครงการนั้นควรมาจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับความยินยอม การเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ จากนั้นก็ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ให้ทางสำนักงานชลประทานฯ เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ได้ครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามบ้างครับ เชิญครับ

นายมานิต เขตร์รักษ์  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ผม นายมานิต เขตร์รักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ครับ โดยความเป็นจริงแล้วแผนประชาคมของหมู่ที่ ๗ มีอยู่แล้วครับ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผมต้องการให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้รับรองครับ ด้วยทาง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองห้าง มีความต้องการให้สำนักงานชลประทานฯ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าฝายและระบบท่อส่งน้ำทั้งระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพราะเนื่องจากตอนนี้นั้นหน้าฝาย

  
/และระบบ...

และระบบท่อส่งน้ำเกิดการชำรุด ได้รับความเสียหาย ผมจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีได้รับรองเพื่อให้สำนักงานชลประทานฯ ดำเนินการต่อไปครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

ครับขอบคุณท่านมานิต เขตริกซ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ นะครับ ผมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อให้สำนักงานชลประทานฯ ดำเนินการต่อไปครับ

มติที่ประชุม :

มีมติพิจารณารับรองในการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปากพนัง) ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าฝายและระบบท่อส่งน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองห้าง ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ

นายธีระวุฒิ ไทยอุดมสำห  
ส.อบต. ม.๖

ผม นายธีระวุฒิ ไทยอุดมสำห ส.อบต. ม. ๖ ครับ เนื่องจากช่วงนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขอให้ทาง อบต.ลำภี ดำเนินการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๖ เพราะช่วงนี้น้ำแห้งแล้งครับ

และเรื่องที่ ๒ ผิดถนนหลักของหมู่ที่ ๖ แก้วเจ้ามีเหล็กไหลขึ้นมา และบางช่วงก็เกิดการทรุดตัว ขอให้ทางอบต.ลำภี ดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซมด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิสุทธิ แสงจันทร์  
ส.อบต. ม.๕

ผม นายวิสุทธิ แสงจันทร์ ส.อบต. ม. ๕ ครับ ผมขอแจ้ง ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างครับ เพราะบางพื้นที่ไฟดับ

เรื่องที่ ๒ กรณีที่เกิดภัยพิบัติ ผมอยากจะสอบถามว่า สามารถซื้อกระเบื้องหลังคา มาเก็บไว้ที่ อบต. ได้หรือไม่ครับ เพราะเนื่องจากในบางครั้งภัยเกิดในขึ้นตรงกับวันหยุดราชการ

เรื่องที่ ๓ การปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีครับ ขอขอบคุณครับ

นายมานิช ปรีชะภา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ผมขอแนะนำในเรื่อง การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งส่อง) เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ไม่สามารถมาดำเนินการรังวัดที่ดินได้นั้น ผมมีความเห็นว่าควรนำเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อจะได้ให้หน่วยงานดังกล่าวช่วยควบคุม ตรวจสอบหรือติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมืองต่อไป



/และสำหรับ...



และสำหรับเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ซึ่งผมได้ทำการ  
ปรึกษาหารือกับชาวบ้าน ในสมัยก่อนนั้นที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดิน ส.ค. ๑  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยประมาณ จนต่อมา ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิ  
ทับที่ดิน ส.ค. ๑ เนื่องจากชาวบ้านบางท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่  
ที่ดินดังกล่าวนั้น สามารถออกเป็น น.ส.๓ ได้ ผมจึงเรียนแจ้งนายกฯ  
เพื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการยกเลิกที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑ โดยออกเป็น น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุกัญญา สฤทธิสุข  
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ดิฉัน นางสาวสุกัญญา สฤทธิสุข ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้า  
แสงสว่างค่ะ เนื่องจากได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์มีราคาแพง อีกทั้งยังต้องใช้  
ทักษะในการซ่อมแซมด้วยค่ะ จึงขอแจ้งในส่วนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ นั้น  
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีราคาแพงค่ะ แต่เน้นให้แสงสว่าง  
สามารถใช้งานได้ ซ่อมแซมได้ง่ายค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่ครับ หากไม่มี  
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ได้ซักถามครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

ม. ๖ เรื่องการปรับปรุงในเรื่องฝายและถนน ผมจะลงพื้นที่ตรวจสอบ  
พร้อมกับผู้อำนวยการกองช่างครับ

ม. ๕ และ ม.๓ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากรถบรรทุกทุกครนไฮโดรลิค  
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ช่วงนี้ใช้งานเพื่อจัดส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชน  
ในช่วงภัยแล้ง มีถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่บรรจุอยู่บนรถตลอดเวลา เพื่อ  
เตรียมพร้อมสำหรับการส่งน้ำให้ประชาชน ทั้งนี้ สภาพการใช้งานของ  
รถหลังจากการใช้งานส่งน้ำให้ประชาชนช่วงภัยแล้งนั้น ผมมีความเห็น  
ว่าให้นำรถคันดังกล่าวให้ช่างดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมให้พร้อม  
ก่อนใช้งานสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างครับ

ม. ๑ สำหรับเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. นั้น รบกวนแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้เก็บ  
รักษาเอกสารสิทธิ ส.ค.๑ ให้ดีนะครับ เพราะอาจจะมีโอกาสในการ  
นำไปออกเป็นเอกสารสิทธิ ประเภท น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินได้ครับ

ขอประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา  
๑๓.๐๐ น. มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณศาลาอเนกประสงค์  
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด  
พังงา ท่านใดสะดวก ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวัน เวลา  
ดังกล่าวได้ครับ ขอขอบคุณครับ



ส่วนเรื่องกระเบื้องหลังคานั้น ผมขอหารือสำนักปลัดและ  
กองคลังก่อนครับ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายวินัย ขนาดผล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เนื่องจากในพื้นที่ตำบลลำภีเกิดเหตุวาทภัยในทุกๆ ปี สำหรับผมมี  
ความเห็นทำให้มีการจัดซื้อกระเบื้องหลังคาในครั้งเดียว ทำการตรวจรับ  
พัสดุในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ซื้อมาจำนวน ๒๐๐ แผ่น  
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุวาทภัย ซึ่งเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วให้ประชาชน  
เข้ามาเขียนคำร้อง หรืออาจจะเป็นการแจ้งคร่าวๆ ว่ากระเบื้องหลังคา  
แตกหักจำนวนกี่แผ่น หลังจากนั้นก็นำกระเบื้องหลังคาไปตามจำนวน  
นั้นหรืออาจจะมากกว่าเพื่อเป็นการสำรอง โดยให้ทาง อบต. ทำการ  
ตรวจสอบนับจำนวนที่แตกหักไปตามความจริง พร้อมถ่ายรูปเป็น  
หลักฐาน เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้ประชาชนเขียนคำร้อง  
พร้อมแนบเอกสารประกอบตามความเป็นจริง

ส่วนเรื่องถนนชำรุดในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ นั้น ในความคิดเห็นของผม  
นั้น หากจะดำเนินการแล้วใช้งบประมาณของ อบต. อาจจะมีประชาชน  
โต้แย้งได้ครับ ว่ายังมีถนนในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ  
ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม ผมขอให้ความเห็นว่าคุณมีการขอ  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมถนนในพื้นที่ดังกล่าวครับ

สำหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างของ หมู่ที่ ๓ นั้น ไม่ทราบว่าเป็น  
พื้นที่บริเวณใดครับ ถนนสายบางปูโซ่หรือไม่ครับ ผมขอชี้แจงในส่วนนี้  
ว่าปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีการใช้ไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ  
ประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนนั้น ล้วน  
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเดียวกัน ทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอครับ แต่อยู่ในระหว่าง  
การดำเนินการแก้ไขครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์  
ส.อบต. ม.๖

ผมขออนุญาตสอบถามผู้อำนวยการกองช่าง ว่าระบบประปาหมู่ที่ ๖  
ตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ

นายวินัย ขนาดผล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตอนนี้ผมทราบเพียงว่า ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามี  
การให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญากับทาง อบต. แล้วหรือไม่ครับ

นายสมพร คงสวัสดิ์  
นายก อบต.

ตอนนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาทำสัญญากับทาง อบต. แล้วครับ



จำเอนจักรพันธ์ แทนทอง  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ขออนุญาตครับ ผมขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันก่อนมีตำรวจทางหลวงได้เข้ามาทำ MOU กับทาง อบต. ไ้ครับ ว่า หากไฟฟ้าแสงสว่างดับในเส้นทางจากสามแยกพรุพีไปจนถึงเขตรับผิดชอบที่ติดกับตำบลทุ่งมะพร้าว นั้น สามารถแจ้งไปยังตำรวจทางหลวงได้ครับ โดยให้แจ้งผ่านทาง อบต.ลำภี เพื่อที่จะได้ประสานกับตำรวจทางหลวงให้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ

นายวินัย ขนาดผล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตครับ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ฝากมาว่าในการแข่งกีฬาพื้นบ้านในกีฬาประเภท "ตอกตะปู" ให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมค้อนมาเองนะครับขอบคุณครับ

นายไพศาล วัฒนชาติ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปรารถ จันทร์พุทธ)  
เลขานุการ สภา อบต.ลำภี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางรัชณี ทองตัน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธีระวุฒิ ไทยอุตสาห์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุกัญญา สฤชดิสุข)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายไพศาล วัฒนชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี